

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๑๗๘



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกรายงานผลการดำเนินงานติดตามสถานศึกษาออนไลน์ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และติดตามการบันทึกรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณในการติดตามสถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๓๙๘๑
ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
๒. ข้อมูลสถานะเขตพื้นที่การศึกษาที่ยังไม่บันทึกรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๑ ชุด
๓. กำหนดการและแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่ยังไม่ได้รายงานการใช้งบประมาณโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการบันทึกข้อมูลย้อนหลังผ่านระบบ
ที่เว็บไซต์ <http://cct.thaieduforall.org> ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการประสานจากสำนักงานกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ว่ามีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ยังไม่บันทึกรายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณในการติดตามสถานศึกษา เพื่อให้การดำเนินการบันทึกรายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณในการติดตามสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ยังไม่บันทึกรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณในการติดตามสถานศึกษา ดำเนินการตามแนวทางการบันทึกรายงานผลการดำเนินงานติดตาม
สถานศึกษาออนไลน์ และบันทึกข้อมูลย้อนหลังผ่านระบบ ที่เว็บไซต์ <http://cct.thaieduforall.org>
ระหว่างวันที่ ๑๒ มกราคม - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ยังไม่บันทึกรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ในการติดตามสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกรายงานผลการดำเนินงานติดตาม
สถานศึกษาออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบ Zoom Meeting
และส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๐๗๙ ๕๔๗๕ กต ๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ พันนึก)

ผู้อำนวยการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๕